

Bakit hindi tinatanggap ng mga Muslim ang Ideya na ang mga Unggoy ang Pinagmulan ng Tao?

Tumutol ang Islam sa ideyang ito nang buo, at malinaw na ipinaliwanag ng Quran na ang Diyos ay pinili si Adan mula sa iba pang mga nilalang sa pamamagitan ng kanyang natatanging paglikha upang igalang ang tao at tuparin ang layunin ng Diyos sa paggawa sa kanya bilang tagapangalaga ng lupa.

Ang mga tagasunod ni Darwin ay itinuturing ang sinumang naniniwala sa isang Lumikha ng uniberso bilang isang hindi umuunlad na tao dahil siya ay naniniwala sa isang bagay na hindi niya nakita, kahit na ang mananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na nagpapaangat sa kanya at nagtatataas ng kanyang ranggo. Sila naman ay naniniwala sa mga bagay na nagpapababa sa kanila at nagpapamaliit sa kanilang halaga. Sa anumang kaso, bakit hindi pa rin umuunlad ang iba pang mga unggoy ngayon upang maging mga tao?

Ang teorya ay isang hanay ng mga palagay, at ang mga palagay na ito ay nagmumula sa pagmamasid o pag-iisip sa isang partikular na kababalaghan. Ang mga palagay na ito ay nangangailangan ng matagumpay na mga eksperimento o direktang pagmamasid upang mapatunayan.

Kung titingnan natin ang ebolusyon na nangyari higit sa 60,000 taon na ang nakalipas, maaaring magduda tayo sa teorya kung hindi natin ito na-observehan o nakita. Halimbawa, kung sa kasalukuyan ay nakikita natin na ang anyo ng tuka ng mga ibon ay nagbago sa ilang uri, ngunit nananatiling mga ibon pa rin sila, ayon sa teorya ng ebolusyon, dapat ay nag-evolve ang mga ibon sa ibang uri ng hayop. Kung hindi ito nangyayari, maaaring magduda sa bisa ng teorya ng ebolusyon."Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis: Scientific

Ang ideya na ang tao ay nagmula sa unggoy o nag-evolve mula sa unggoy ay hindi mula kay Charles Darwin. Ang sinasabi ni Darwin ay ang tao at unggoy ay nagmula sa isang karaniwang pinagmulan na hindi tiyak, na tinawag niyang "missing link," na nagkaroon ng sariling ebolusyon at naging tao. Hindi niya sinasabi, tulad ng inaakala ng iba, na ang unggoy ang ninuno ng tao. Si Darwin, ang lumikha ng

teoryang ito, ay nagkaroon ng maraming pagdududa at nagpadala ng maraming liham sa kanyang mga kasamahan na nagpapakita ng kanyang mga pag-aalinlangan at pagsisisi.[109] "The Autobiography of Charles Darwin," na inilathala noong 1958 ng Collins sa London, sa mga pahina 92 at 93.

Ang biograpiya ni Darwin ay nagpapakita na siya ay may pananampalataya sa Diyos.[110] Ang ideya na ang tao ay nagmula sa hayop ay idinagdag ng mga tagasunod ni Darwin sa paglaon, at karamihan sa mga ito ay mga ateista. Ang mga Muslim ay tiyak na alam na ang Diyos ay nagbigay ng mataas na ranggo kay Adan at ginawa siyang tagapangasiwa ng lupa, at hindi ito angkop sa mataas na katayuan ng tagapangasiwa na magmula sa hayop o katulad nito.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/39/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/39/>

Saturday 18th of January 2025 03:30:59 PM